

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

นโยบาย	การดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้
<p>๑. วางแผนการบริหาร อัตรากำลังให้มีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับ บทบาทและภารกิจของ องค์กร</p>	<p>เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรพันธ์ มักคุ่มสุขไพศาล นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ เป็นประธานประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เป็น ประธาน รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเหล่า เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เหล่า ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุก กอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ</p>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณ</p>
<p>๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูล บุคลากรเพื่อวางแผน อัตรากำลังให้มีความ ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑. ร่วมกันวิเคราะห์อัตรากำลังในองค์กรเพื่อร่วมกัน วางแผนกำลังคนในการขอเพิ่มอัตรากุคลากรเพื่อตอบสนองต่อ ภารกิจในการบริการประชาชน</p> <p>๒. มีการนำข้อมูลในแผนอัตรากำลังสามปี (งบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) มาวิเคราะห์ประกอบข้อมูลในฐานข้อมูลใน ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น(LHR)</p> <p>ผลประชุมสรุปได้ว่าให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสกลนครที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไม่ได้ใช้ งบประมาณดำเนินการ</p>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณ</p>

<p>๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๔. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	<p>เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ส่ง นายศิริวัฒน์ ศิริสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ รุ่นที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าใช้สอยประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าใช้สอยประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านม่วง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p>	<p>วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรฉันธ์ มัคคัมสุขไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดประชุมและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำรงตน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ</p> <div data-bbox="416 1469 1126 2000" data-label="Image"> </div>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณ</p>

<p>๕. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขในการทำงาน</p>	<p>วันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จึงได้ส่ง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมจัดงานโครงการกีฬาเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณ</p>
--	---	--------------------------